

Số: 235/KH-GD&ĐT

Krông Pa, ngày 19 tháng 5 năm 2020

KẾ HOẠCH

**Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc
trong các đơn vị trường học đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ
bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới, giai đoạn 2020 - 2025**

Thực hiện kế hoạch số 68/KH-UBND ngày 14/5/2020 của Ủy ban nhân dân huyện Krông Pa về Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới, giai đoạn 2020-2025, phòng Giáo dục và Đào tạo ban hành kế hoạch triển khai thực hiện trong toàn ngành Giáo dục và Đào tạo (GDĐT), cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Nâng cao trách nhiệm của lãnh đạo các đơn vị trường học; nhận thức của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh. Tạo sự chuyển biến trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTT nói chung và phong trào trong đơn vị trường học nói riêng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đảm bảo ANTT trong tình hình mới.

2. Phát huy vai trò nòng cốt của lãnh đạo các đơn vị trường học trong lãnh đạo, chỉ đạo, nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh, tham gia đảm bảo an ninh trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

3. Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTT trong nhà trường gắn với các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước do Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức thành viên phát động, đảm bảo ổn định quốc phòng - an ninh, góp phần phục vụ có hiệu quả phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện.

II. NHỮNG NỘI DUNG CÔNG TÁC TRỌNG TÂM

1. Tiếp tục quán triệt và triển khai thực nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Huyện ủy, UBND huyện và phòng GD&ĐT về đảm bảo ANTT và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTT, trọng tâm là: Nghị quyết số 28-NQ/TW Hội nghị lần thứ tám Ban chấp hành Trung ương khóa XI ngày 25/10/2013 về “chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; Chỉ thị số 48- CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới”; Kết luận số 44- KL/TW ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện chỉ thị số 09-CT/TW của Ban Bí thư khóa XI và Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 12/3/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ ANTT trong tình hình mới”; Chỉ thị số 04-CT/BCA-V28 ngày 21/4/2014 của Bộ Công an về “tăng cường xây dựng, củng cố nền an ninh nhân dân, thể trận an ninh nhân dân đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; Thông tư 23/2012/TT-BCA-V28 ngày 27/4/2012 của Bộ Công an về xây dựng khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu

chuẩn “An toàn về an ninh trật tự”; để nâng cao nhận thức cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh về vai trò, ý nghĩa của công tác đảm bảo an ninh, trật tự và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

2. Trên cơ sở thực trạng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong các đơn vị trường học; qua đó tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức và phương pháp xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTT trong hình thức mới phù hợp với đặc điểm của từng đơn vị trường học nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của phong trào, phấn đấu đạt chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” theo quy định tại Thông tư 23 của Bộ Công an.

3. Đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả các Quy chế, Chương trình phối hợp, Nghị quyết liên tịch giữa lực lượng Công an với MTTQ, các ban, ngành trong công tác đảm bảo ANTT và phong trào toàn dân bảo vệ ANTT; thường xuyên trao đổi thông tin, tình hình, phối hợp thực hiện các nội dung như đã ký kết ANTT; thông báo các kinh nghiệm hay, điển hình tiên tiến trên các phương tiện thông tin đại chúng để mọi người học tập, làm theo; xây dựng nội quy, quy chế, quy ước về công tác ANTT trong nhà trường để có biện pháp phòng ngừa, nâng cao vai trò của mỗi người trong việc chấp hành các qui định đảm bảo ANTT.

4. Xây dựng phong trào “4 an toàn” trong nhà trường với những nội dung cụ thể¹; gắn với xây dựng các mô hình về phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, chú trọng các “mô hình liên kết” thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ ANTT giữa đơn vị trường học với Công an xã, thị trấn. Xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh nơi công sở, kết hợp với phong trào xây dựng “Đơn vị trường học đạt chuẩn văn hóa”. Hằng năm nhân ngày 19/8, tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” theo Quyết định 521/QĐ-TTg ngày 13/6/2005 của Thủ tướng Chính phủ gắn với tuyên dương tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đảm bảo ANTT và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTT.

5. Tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh chấp hành nghiêm các quy định bảo vệ an toàn trong nhà trường; nâng cao ý thức cảnh giác trong công tác phòng, chống tội phạm; phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, tệ nạn quan liêu, tham nhũng; hiểu rõ về quan điểm của Đảng và Nhà nước trong giải quyết các vụ việc liên quan đến chủ quyền thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, không tham gia kêu gọi và kích động biểu tình trái pháp luật, gây rối ANTT; không đăng tải, bình luận các vấn đề đi ngược lại đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, để các thế lực phản động lợi dụng chống phá. Thực hiện nghiêm túc các quy định về Luật An ninh mạng; không để lộ, lọt thông tin nội bộ, bí mật của Đảng, Nhà nước, của các bộ ngành, bảo vệ tài sản, giữ gìn trật tự kỷ cương trong trường học.

6. Củng cố, kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng bảo vệ nhà trường. Tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị định số 06/2013/NĐ-CP ngày 09/01/2013 của Chính phủ quy định về “Bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp”; đầu tư trang bị, phương tiện, mở các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về ANTT, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTT cho lực lượng bảo vệ và cán bộ làm công tác quản lý, đoàn kết trong nhà trường; xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ, gắn với phong trào

¹ Đối với cơ quan trường học: Đảm bảo an toàn trụ sở, tài sản, bộ phận thiết yếu, cơ mật; hoạt động của cấp ủy, thủ trưởng, cán bộ, giáo viên, nhân viên và tổ chức, cá nhân đến làm việc; cấp ủy có nghị quyết, đơn vị trường học có kế hoạch đảm bảo ANTT, có nội quy, quy chế bảo vệ cơ quan, bảo vệ bí mật Nhà nước, bảo vệ chính trị nội bộ, phòng, chống cháy nổ...; có kế hoạch phối hợp với Công an trong công tác đảm bảo ANTT, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội. Không để xảy ra mất trộm tài sản có giá trị lớn, để lộ công nghệ, bí mật Nhà nước;

“Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”, cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong lực lượng bảo vệ nhà trường.

7. Các đơn vị trường học phải đăng ký, thực hiện đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” theo quy định Thông tư 23 của Bộ Công an. Hằng năm tổ chức kiểm tra, đánh giá, phân loại phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; kết quả gửi về cơ quan thường trực Ban chỉ đạo PTTP, TNXH và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ (Công an xã, thị trấn), báo cáo Ủy ban nhân dân xã, thị trấn xét duyệt, công nhận đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”.

8. Rà soát kiện toàn lực lượng tham gia công tác đảm bảo ANTT của đơn vị trường học vững mạnh, đảm bảo đủ số lượng, đủ sức tham mưu, hướng dẫn và làm nòng cốt đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong trường học.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Yêu cầu các đơn vị trường học tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về tình hình ANTT đến cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh, chủ động xây dựng các mô hình tự quản về ANTT trong và xung quanh nhà trường; tổ chức đăng ký thực hiện đạt tiêu chuẩn “an toàn về ANTT” theo Thông tư 23/2012/TT-BCA của Bộ Công an. Tiếp tục thực hiện tốt quy chế phối hợp với Công an xã, thị trấn về thực hiện nhiệm vụ đảm bảo ANTT.

2. Xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai và chịu trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong đơn vị trường học. Định kỳ hằng năm báo cáo kết quả thực hiện về phòng GD&ĐT. Nội dung báo cáo lồng ghép với báo cáo tổng kết năm học.

Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Hiệu trưởng các đơn vị trường học nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề gì vướng mắc liên hệ về phòng GD&ĐT qua số điện thoại 0269.3853.150 gặp đ/c Phúc để được giải đáp./.

Nơi nhận:

- UBND huyện, (b/cáo);
- Lãnh đạo phòng GD&ĐT;
- Các đơn vị trường MN, TH, THCS, (t/hiện);
- Lưu VT, đ/c Phúc.

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG PHÒNG



Nguyễn Văn Vĩnh